



ดอนขังใหญ่

ISSN.01257765
NEWSLETTER

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 43

วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2553

ภัฏเพชรบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๓



พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553

ณ ห้องประชุม 1121 (ห้องบุญรวมเสนาติศั



ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนามากท้องถิ่น



กองพัฒนานักศึกษากิจการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553
 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



สำนักส่งเสริมวิชาการ จัดอบรมการเขียนผลงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล
 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยุกสวน
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมโพลิน อาคารเพชรนิรันดร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยุกสวน
 วิชาภาษาอังกฤษ

ความร่วมมือ



พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 กับ กองกักกัน 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 ในโครงการนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0 3249 3300 307
 ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผศ.ศรัชัย เข็มแปรม ผศ.เชาวลิต คงแก้ว ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ผศ.ดร.กาญจนา บุญสูง
 ผศ.ดร.พิมพ์ระวี ไรจนุ่งสังข์ รองอธิการบดี นางสมพร พิริยะสุทธาว
 บรรณาธิการประจำฉบับ ผศ.ร่านาญ งามสมบัติ หัวหน้ากอง บก. นางอัญญา ดาวเรือง
 กองบรรณาธิการ นายเสรี ดาวเรือง นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์ ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู



ดร.อัจฉรีย์ ภูมิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครูให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๑๒๑ (ห้องบุญธรรมเสนาดีสัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในช่วงเช้าเป็นพิธีไหว้ครู โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้โอวาทแก่นักเรียน ดังนี้

ครูขอแสดงความชื่นชมกับศิษย์ทั้งหลายที่ได้รวมกันนำดอกไม้ รูปเทียน มาตกแต่งอย่างประณีตแล้วนำมาบูชาครูในวันนี้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ด้วยไมตรีจิตที่เปี่ยมล้น การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ กิจกรรมในวันนี้จึงถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราร่วมกันรักษาชาติและรักษาประเพณีไทยของเราไว้

คำปฏิญาณตนมีพลัง มีความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อลูกศิษย์ทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณตนในวันนี้ ครูขอให้นำสิ่งที่ได้ปฏิญาณตน ไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และน้อมนำแต่สิ่งดี ๆ เขามา นำสิ่งที่

ไม่ได้ออกไป และพบกับสรรพสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตแก่เราทั้งหลาย

นอกจากครูที่อยู่ ณ ที่นี้แล้ว ยังมีครูอีก ๒ คน คือ พ่อและแม่ของเรา บุคคลทั้ง ๒ ท่านนี้เป็นบุคคลที่รักและปรารถนาดีกับเรามากที่สุด ครูขอให้นักเรียนของครูทุกคนจงประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ตั้งใจเรียนจนประสบความสำเร็จ ให้สมกับที่ครูที่อยู่ ณ ที่นี้ และครูที่อยู่ที่บ้าน ตั้งใจมอบความรักและความรู้ให้กับนักเรียน

ครูขอให้ศิษย์มีกำลังกาย มีกำลังใจ มีกำลังสติปัญญา คิดกว้าง มองไกล ใฝ่รู้ สู้งาน มุ่งมั่น ขยันอดทน รู้จักกิน รู้จักใช้ ใฝ่ดี

และในโอกาสนี้ ครูขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ คุณงามความดี ความรัก ความปรารถนาดีของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย จงนำให้ศิษย์ที่รักทั้งหลายประสบแต่ความสุขและความสำเร็จตลอดไป

ส่วนช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันชักกะเย่อ กินวิบาก วิ่งกระสอบ ซึ่งนักเรียนทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน

ครุศาสตร์ จัดโครงการออกกำลังกายสร้างสรรคชุมชน



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการออกกำลังกายสร้างสรรคชุมชน ให้แก่ผู้นำ วิทยากรโดย รศ.ดร.สุจิตรา สุนทรทรัพย์ นางศิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ และ นายรุจน์ เลาทักดี ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 โดยมี รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการออกกำลังกายที่ถูกต้องไปถ่ายทอดให้แก่ท้องถิ่น และชุมชนได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้นำจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น/ชุมชน และนักศึกษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการศึกษา ดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาครู และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในการนี้ ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ อาจารย์จรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์พีระ พัชรพจนานกรณ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน ณ ห้องอาหารอาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



อาจารย์ภาคปฐมวัยรับเชิญเป็นวิทยากร

ตามที่ นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2553 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมน่านริสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม ประธานสาขาวิชาการศึกษาศาสตรบัณฑิต ผศ.ไกรรวิ ศรีสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขา วิชาการศึกษาศาสตรบัณฑิต ได้รับหนังสือเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและ ประสบการณ์แก่เด็กเล็ก

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์



คณะวิทยาศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความสามัคคีและความใกล้ชิดคุ้นเคย ระหว่างนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ฯ

กิจกรรมประกอบด้วย การตัดกบาตรอาหารแห้ง การแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พินันท์ คงคาเพชร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิด ผศ.จันทรวดี ไทรทอง ดร.อัฉริย์ ภูมวรรณ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในการนี้

ขอขอบคุณ ดร.อัฉริย์ ภูมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

สรุปกิจกรรมบริการวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาและ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคการศึกษาที่ 3 / 2552

ช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรม และการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการบริการวิชาการ จำนวน 6 โครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ / หลักสูตร	สถานที่	วิทยากร
1	17 - 18 มีนาคม 2553	การพัฒนาบุคลากรภาพ เพื่องานบริการ	อุทยานหุบเข่าฝิ่งสยาม จังหวัดราชบุรี	อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง และ อ.ลัดดา ชูใจ
2	1 - 10 เมษายน 2553	จัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัคร นำเที่ยวงานพระนครคีรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	พระนครคีรี อัมเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	คณาจารย์และนักศึกษาสาขา วิชาการพัฒนาและการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3	14 - 18 เมษายน 2553	การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวชุมชน จัดโดย American Association of Geographer	กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา	ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัจด์
4	28 เมษายน 2553	การพัฒนาบุคลากรและมารยาท ไทยสากล เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาล	โรงแรมเมธาวัลย์ ชะอำ	อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง และ ดร.โหมยง โตะทอง
5	29 เมษายน 2553	การพัฒนาบุคลากรภาพ เพื่องานบริการ	โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ	อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง และ อ.ลัดดา ชูใจ
6	29-30 เมษายน 2553	การสร้างและพัฒนาทีมงาน	อุทยานหุบเข่าฝิ่งสยาม จังหวัดราชบุรี	อ.มธุรส ปราบไพบรี และ อ.มลธิชา แจ่มจันทร์

ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา



เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 3 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กิ่งพาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธาน

การปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน ขั้นตอนในการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐานในด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2553 โดยมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 8 สาขาวิชา คือ การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ภาษาอังกฤษ การจัดการทั่วไป เกษตรและอุตสาหกรรม การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาปฐมวัย และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคัดเลือกรหัสหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คัดเลือกรหัสหนังสือตามความต้องการเพื่อการบริการที่ตรงใจคุณ พบกับ ... ตัวแทนจำหน่ายหนังสือชั้นนำ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย. 2553

บริษัท บุ๊คเน็ต จำกัด

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักวิทย-

บริการฯ ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3249-3271, 0-3249-3300-6 ต่อ 1109, โทรสาร 0-3249-3272 <http://gold.pbru.ac.th> E-mail: Library@pbru.ac.th **“เพียงเลือกแค่ 1 เล่ม ช่วยเต็มเต็มห้องสมุด”**



รับสมัครอาจารย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยากรมย์ **ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2553** ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.pbru.ac.th>

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2553



นางนัฏวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง 612 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม

การจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง นโยบายการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 “การจัดกิจกรรมนักศึกษาและงบประมาณ” โดย นางนัฏวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง “ระเบียบ

ว่าด้วยการเงิน และราคาของวัสดุอุปกรณ์” โดย นางสาวยุวดี แสงสงกลิ่น หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และเรื่อง “การจัดตั้งชมรม การยืนยัน การจัดตั้ง การเสนอโครงการ การพิจารณาโครงการ การติดตามตรวจสอบและรายงานผล” โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มีชมรมที่เข้ารับการอบรม จำนวน 15 ชมรม ซึ่งผลจากการอบรมครั้งนี้ ตัวแทนจากชมรมต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปบริหารงานด้านชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาต่อไป

ปฐมนิเทศนักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2553

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน มีการบรรยายเรื่อง “วัตถุประสงค์ ของกองทุนฯ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา” โดย รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง “การดำเนินงานกองทุน กยศ.ของมหาวิทยาลัย และการจัดทำสัญญาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยนายสุเมธ กรองกำธร หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ได้รับความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป การปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. เข้าร่วมจำนวน 795 ราย

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ PBRU Cheer 2010

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการแข่งขันกีฬาจำเป็นต้องมีกองเชียร์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความสนุกสนานในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ แก่นักศึกษา ได้พัฒนาการเป็นผู้นำเชียร์ เกิดกระบวนการคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมเชียร์ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดโครงการ **PBRU Cheer 2010** ซึ่งเป็นการจัดอบรมเชียร์ การแปลอักษร การทำอุปกรณ์เชียร์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน มีนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมเชียร์ในครั้งนี้ จำนวน 200 คน

ข่าวจาก สก.สค.

ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช กรรมการ สก.สค.เพชรบุรี รายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการสำนักส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สก.สค. จังหวัดเพชรบุรี มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. โครงการสวัสดิการ รานาคาดานอุปโภค - บริโภค - รานาค่าที่มีสติ๊กเกอร์ ของ สก.สค. สมาชิกไปซื้อสินค้าจะมีส่วนลด 10 - 20 %

2. การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2552 - 29 มกราคม 2553 ปรากฏว่าจังหวัดเพชรบุรี มีผู้สมัคร ช.พ.ค. 487 ราย และ ช.พ.ส. 179 ราย

3. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานการศึกษา สก.สค. ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษามาให้เพื่อเสนอส่วนกลาง ผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ ผศ.ดร.มานพ จันทร์เทศ

4. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. เพชรบุรี คงเหลือ 7,175 ราย ช.พ.ส. 2,603 ราย มีสมาชิกทั่วประเทศ 837,165 ราย และ ช.พ.ส. 382,516 ราย

5. สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค. กำหนดจะนำฟ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2553 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดโพธิ์ปฐมवास อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา ในวันที่เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ส่งเงินได้ที่ สก.สค. จังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553

6. การระบุนิติวิธีรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. เป็นไปตามที่ระบุไว้ ซึ่งผู้มีสิทธิ์ต้องระบุด้วยตนเอง ห้ามมีผู้อื่นมาระบุแทน หากไม่ระบุไว้ ทางสำนักงานฯ จะพิจารณาจ่ายให้ทายาทตามกฎหมายตามลำดับ

7. การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2553 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา” และเงินรางวัลตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดยจะมอบในวันศุกร์ 16 มกราคม 2554 และที่ส่วนกลางโดยปลัดกระทรวงศึกษา เป็นผู้มอบในวันที่ 9 กันยายน 2553 โดยแบ่งเป็น

1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ ละ 2 คน

2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 2 คน

3) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 1 คน

4) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 คน

โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือก ส่งไปที่ สก.สค. จังหวัดเพชรบุรี



**พิธีลงนามความร่วมมือ
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน**



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีลงนามความร่วมมือ **โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน** ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ กองกำกับ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สรุปรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้

ขอตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นครู รุ่นที่ 8 ให้แก่ข้าราชการครูที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 79 นาย เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ครูนั้น บัดนี้การประสานงานได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว สามารถสรุปผลการดำเนินงานและงานที่จะต้องดำเนินการต่อไปนี้

1. วันที่ข้อตกลงความร่วมมือในวันที่ 16 มิถุนายน 2553
2. ตัวโครงการและหลักสูตร ได้ประสานงานปรับปรุง และรายวิชาเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้ว
3. ระยะเวลาการดำเนินการระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ กองกำกับ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบุรี
4. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 2 ภาคเรียน รวมยอดทั้งหมด 79 นาย ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 474,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

**สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
เปิดสมัครสอบพื้นฐานประจำปีการศึกษา 1/2553**

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดสมัครสอบวิชาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 52,51,50 และนักศึกษาตกค้าง สามารถสมัครสอบวิชาพื้นฐานได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2553 **สอบวันที่ 7, 14 กรกฎาคม 2553 ประกาศผลสอบ** วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยากริมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในเดือนสิงหาคมเกมส์ และงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (तालโตนดเกมส์) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 มีการแข่งขันให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ดังนี้

1. ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การแข่งขันเล่านิทาน จัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัย ลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก
2. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Speech ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ News Reading Story Telling Selling Bee Drama (ละครสั้น)
3. ทักษะทางด้านสังคมศึกษา การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
4. ทักษะทางด้านนิติศาสตร์ การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการเมือง โต้เวทีการเมือง
5. ทักษะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ การตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับประเด็นการเมือง
6. ทักษะทางด้านดนตรี การร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง
7. ทักษะทางด้านการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผสมเครื่องดื่ม Mock tail การผสมเครื่องดื่ม Flair Bar
8. ทักษะทางด้านภาษาไทย การประกวดสุนทรพจน์ (ไทย - จีน) การอ่านร้อยแก้ว การขับเสภา
9. ทักษะทางด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล
10. สาขาวิชาศิลปกรรม (ไม่มีการแข่งขัน) ร่วมจัดนิทรรศการ งานศิลปะ
11. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเขียนโปรแกรม การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนมัลติมีเดีย การแข่งขันปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
12. ทักษะทางการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
13. ทักษะทางด้านนิเทศ การอ่านข่าวในพระราชสำนัก การจัดรายการวิทยุ

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ เขียนผลงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเรื่อง **เขียนผลงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล** เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นีวัต กลิ่นงาม เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สาขาฟิสิกส์ ที่ปรึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร มีคณาจารย์เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 120 คน

รายงานความคืบหน้า โครงการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Center of Excellence)

(... ต่อจากฉบับที่แล้ว)

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กลุ่ม 2 สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดเพชรบุรี และยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และระยะ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หากได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะทำงาน โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Academy) นั้น ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Center of Excellence) ด้านการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร ก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานและปลูกฝังความสามารถด้านการคิดการสร้างสรรค์ในระบบการศึกษาไทย ตามนโยบายของรัฐบาลอีกช่องทางหนึ่ง

บทบาทหน้าที่ของ Center of Excellence

1. วิจัย สร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัย ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์รองรับ
2. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอด

เทคโนโลยี โดยมีบุคลากรเฉพาะดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

3. บ่มเพาะวิสาหกิจสำหรับผู้ประกอบการ
4. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
5. พัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ

6. มีศักยภาพในการเป็น Certify Body ในอุตสาหกรรมที่เป็น Centers of Excellence

7. การต่อยอดแนวโน้มทางการตลาด - ผลักดันให้มีการต่อยอดทางการตลาด

8. เป็น University Network สามารถต่อยอดและกระตุ้นให้เกิดการลงทุน (Investment Accelerate)

ทั้งนี้ หากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจโครงการดังกล่าว และต้องการเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ติดต่อได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจฯ อาคารวิทยากริทย ชั้น M หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 1386 หรือ 086 - 1572049

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี



ดร.ศรีงามลักษณ์ คำทอง อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภภาพ กล่ำสกุล และ อาจารย์กฤตชน วงศ์รัตน์ และได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรเข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม



สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญฟังบรรยาย วิทยุยุคใหม่ ใส่ใจการอ่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญคุณอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยาย เรื่องวิทยุยุคใหม่ ใส่ใจการอ่าน โดย คุณกรรณิกา ธรรมเกษร นักพูดและนักจัดรายการวิทยุ ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1 อาคารวิทยากริมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตรวจสอบข้อเท็จจริง



ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขต กรณีแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินในวิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัย



ราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของราษฎรจำนวน 41 ราย ที่ยื่นคำร้องต่ออำเภอบ้านลาด ในการขอพิสูจน์สิทธิ์ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปูน

โดยอำเภอบ้านลาดได้แจ้งให้ผู้นยื่นคำร้องขอพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดิน จำนวน 41 ราย ให้นำเอกสารหลักฐานในการครอบครองที่ดินไปพบคณะกรรมการฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกระพูน อำเภอบ้านลาด โดยมี นายรินทร์ ทองฉิว อัยการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้นยื่นคำร้องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินในวิทยาเขตโป่งสลอด

สำนักงานประกันสังคมจะจัดทำแผนการวิจัยระยะกลาง 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งหัวข้องานวิจัยที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและพัฒนาของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยจัดส่งไปที่ กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ ส่งเอกสารทางโทรสาร. 02 525 1722 หรือ ส่งเอกสารทาง E-mail : research_sso@hotmail.com